

TRẢ LỜI THƯ KHÔNG NIÊM CỦA ÔNG NGÔ KỶ GỬI NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG

Thưa ông Ngô Kỷ

Nhận được lá thư không niêm của ông gửi lên các diễn đàn trong những ngày qua, hôm nay tôi xin mạo muội trả lời về những điểm ông nêu trong thư.

Trước hết, cảm ơn ông về những lời khen tặng cho cá nhân tôi. Trong suốt 35 năm hoạt động tại hải ngoại, tôi hiểu rất rõ là những người đồng chí hướng và thật tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do và dân chủ không phải là nhiều, nếu không muốn nói là càng ngày càng hiếm hoi vì thời thế cũng như vì nhiều lý do khác. Vì thế tôi chọn để trả lời lá thư của ông, chứ không giữ thái độ im lặng như một số những lá thư nặc danh khác mà tôi coi thường không thèm để ý tới.

Để trình bày chung cho mọi người quan tâm, tôi xin tóm gọn những ý chính sau đây.

1. Tại San Jose vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, có hai hội chợ, Hội Tết và Hội Hoa Xuân, tổ chức cùng một cuối tuần là thượng tuần tháng 2 năm 2011. Vì thế đã có những chỉ trích tấn công lẫn nhau tạo nhiều xôn xao trong những ngày qua.

2. Tôi chỉ nói về Hội Hoa Xuân, do ông Giang Viễn Tân là trưởng ban tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra ở **khu Việt Nam Town trong khu Little Saigon**. Là một người trẻ, ông Tân có thể thiếu kinh nghiệm trong việc lần đầu tiên đứng ra tổ chức một sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên ông đã tỏ ra rất nghiêm túc và thực hiện đúng theo những đề nghị của Cộng đồng người Việt Bắc California và sửa chữa những sai sót của ông.

3. Một số những vấn đề được mọi người nêu ra, là Hội Hoa Xuân không treo Cờ Vàng. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Trong cuộc diễn hành đã được sửa soạn từ trước, với tiết mục **9 thiếu nữ rước lá đại kỳ cờ vàng ba sọc đỏ** đi trước, rồi đến 9 thanh niên rước lá cờ Mỹ theo sau. Tất cả đều do giới trẻ gồm các hội sinh viên liên trường, các trường võ thuật và giới trẻ San Jose phụ trách. Ông Tân cũng đã quyết định in lại hoàn toàn tất cả những poster và flyers, với hình cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ theo yêu cầu của ban đại diện Cộng đồng.

4. Về chiếc xe hoa và Trưng Trắc Trưng Nhị, ban tổ chức cũng đã quyết định đúng theo sự góp ý của ban đại diện Cộng đồng, là sẽ **mời hai Hoa Khôi Liên Trường đóng vai Trưng Trắc Trưng Nhị**, theo sau là các võ sinh Vovinam trong vai các tướng lãnh oai hùng trong lịch sử Việt Nam, và đoàn quân lính ngày xưa (xin xem thư đính kèm).

5. Về vai trò của cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong chương trình Hội Hoa Xuân, ban tổ chức đã xác định với tôi rất rõ ràng là họ đã làm theo yêu cầu của ban đại diện Cộng đồng và đa số quần chúng, là **KHÔNG MỜI cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên** tham dự Hội Hoa Xuân năm nay.

6. Về vai trò của ông Tăng Thành Lập và việc khánh thành Việt Nam Town, ban tổ chức cũng xác định là Việt Nam Town vẫn chưa có giấy phép hoàn chỉnh để chính thức khánh thành, và vì thế **KHÔNG HỀ CÓ** việc tổ chức khánh thành khu phố này như những tin đồn của một số người.

Qua tất cả những điểm nêu trên, chúng tôi hy vọng giải thích được phần nào những thắc mắc của ông và của những người bạn đã liên lạc với chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi cũng xin mượn nơi này để lập lại lời của chính ông, là trong thời đại thông tin hiện nay, mọi việc liên lạc đều rất dễ dàng, chỉ cần một cú điện thoại, một email hay một lời nhắn tin, tất cả sự thật sẽ được bày tỏ rất rõ ràng. Chúng ta không nên phải dựa vào những tin đồn để làm mất lòng nhau, tạo sự chia rẽ và làm cho tinh thần đoàn kết bị sút mẻ.

Bằng tất cả sự trân trọng, xin thông báo cùng ông và các thân hữu. Hy vọng rằng lá thư này sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề và rộng đường dư luận.

Ngày 5 tháng 1 năm 2011
Việt Dzũng

BẢN LÊN TIẾNG

Về tổ chức Hội Hoa Xuân Tết Tân Mão và Diễn Hành Xuân trong Khu Thương Mại Little Sài Gòn San Jose

Kính gửi:

Ban Tổ Chức Hội Hoa Xuân Tân Mão,

Trưởng ban tổ chức: Ông David Giang Viễn Tân,

Kính thưa quý vị,

Sau khi những tin tức về Tổ chức Hội Hoa Xuân Tết Tân Mão và Diễn Hành Xuân của quý vị được loan báo ra, Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California chúng tôi có những nhận định như sau:

1./ **Về địa điểm tổ chức Hội Hoa Xuân:** Mặc dù Hội Hoa Xuân được tổ chức tại khuôn viên VietNam Town, nhưng hẳn quý vị không quên, trong hơn 3 năm qua, đa số đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã bày tỏ nguyện vọng đặt tên cho Khu Thương Mại trên đường Story là: Little Sài Gòn San Jose. Cuối cùng thành phố đã thỏa thuận cho Cộng đồng người Việt được treo những lá phướn dọc theo đoạn đường Story từ McLaughlin Ave. đến Keyes Street và xây dựng Monument cũng như cổng chào Welcome to Little Saigon San Jose tại 2 đầu Khu vực này; Những lá phướn đã được treo lên, việc xây dựng Monument đang tiến hành và bước vào giai đoạn hoàn tất.

2./ **Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ** là lá cờ truyền thống, và là biểu tượng Tự Do của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose, những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đã đến định cư, đóng góp vào tiến trình phát triển thành phố San Jose về mọi mặt trong suốt hơn 35 năm qua.

3./ **Diễn lại Lịch Sử Hào Hùng của Dân tộc** trong dịp Tết Cổ truyền là một việc làm được hoan nghênh. Tuy nhiên những người được Ban tổ chức đưa vào các vai như Hai Bà Trưng, các Anh Hùng Dân Tộc trong lịch sử hay các Tướng lãnh tuấn quốc trong biến cố 30 tháng 4 năm 1975 cần phải được chọn lựa kỹ lưỡng dựa trên căn bản đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California đề nghị:

1./ Để thể hiện tinh thần cùng chia sẻ với lòng mong muốn của đa số đồng hương trong việc chọn tên cho Khu Thương Mại Little Saigon; Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức ghi thêm trong các Posters quảng cáo, các Thông báo trên các cơ quan truyền thông báo chí là: Hội Hoa Xuân Tết Tân Mão và Diễn Hành Xuân tại khuôn viên VietNam Town trong Khu Thương Mại Little SaiGon San Jose.

2./ Cùng với Quốc Kỳ Hoa Kỳ, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là hai lá cờ được cộng đồng người Mỹ gốc Việt chào kính, tôn trọng và vinh danh trong tất cả các Lễ Hội; Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức có hai đoàn Thanh niên Sinh viên rước hai lá quốc kỳ Việt và Mỹ trong đoàn Diễn Hành Xuân.

3./ Trong Tổ chức Hội Hoa Xuân có sự tham dự của các đoàn Võ thuật, 4 trường Trung học và 8 trường Đại Học; Chúng tôi đề nghị chọn các em Sinh viên, Học sinh xúng đáng của Liên trường trong các vai Hai Bà Trưng, Các Anh Hùng Dân tộc, các Tướng Lãnh Tuấn quốc ngày mất nước. Các em là những thanh niên nam nữ còn trẻ tuổi, rất trong sáng, là những mầm non ưu tú của cộng đồng; Chắc chắn các em sẽ tìm hiểu về những Anh Hùng Liệt Nữ trong lịch sử dân tộc và rất hãnh diện về sự lựa chọn này.

Chúng tôi kỳ vọng ban tổ chức sẽ suy nghĩ và bày tỏ thiện chí về những đóng góp ý kiến xây dựng mà chúng tôi đã ghi nhận từ đông đảo đồng hương trong những ngày qua, có như thế toàn thể cộng đồng chúng ta sẽ vui hưởng một cái Tết truyền thống an bình, trong không khí vui tươi rộn rã đón Xuân, chúng ta không quên các vị Tiên nhân đã anh dũng đánh đuổi ngoại xâm, bảo toàn đất tổ, không quên các bậc cha anh trong Quân Lực VNCH Vị Quốc Vong Thân và nhất là nêu cao gương sáng trong Lịch Sử Hào Hùng của Dân tộc cho chúng ta và các thế hệ mai sau trong công cuộc đòi Tự Do Dân Chủ và bảo toàn lãnh thổ của Dân Tộc Việt Nam.

Trân trọng kính chào

San Jose ngày 1 tháng 1 năm 2011

TM. Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California

Nguyễn Ngọc Tiên

Thư Phúc Đáp

Kính gửi:

- Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
- Đồng kính gửi:
- Các Hội Đoàn & Đoàn Thể Quốc Gia
- Quý Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản

V/v: Địa Điểm Hội Hoa Xuân và Nội Dung Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Xuân Tân Mão

Kính thưa Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California,

Trước hết, Ban Tổ Chức chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự quan tâm của ông Chủ Tịch Cộng Đồng và đã có văn thư trực tiếp trình bày các ý kiến xây dựng với chúng tôi. Trong tinh thần phục vụ đồng hương trong dịp Tết Truyền Thống của dân tộc Việt, chúng tôi xin minh xác với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn những điểm sau đây để làm sáng tỏ tâm nguyện và mục đích của Hội Hoa Xuân và Diễn Hành Mừng Xuân Tân Mão 2011:

1.- **Về Địa Điểm Tổ Chức:** Trong Tâm Thư và Trong Poster Chính Thức, chúng tôi ghi rõ là "được tổ chức tại Khuôn Viên VietnamTown, trong Khu Little Saigon San Jose" (đính kèm mẫu Poster chính thức gồm đầy đủ biểu tượng Little Saigon San Jose, cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ). Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là căn cước của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền là ba lý tưởng mà thế giới nhân bản tôn thờ và tranh đấu để bảo vệ. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đã được thành phố San Jose, Milpitas, San Francisco và tiểu bang California vinh danh và công nhận là biểu trưng của người Việt tỵ nạn.

2.- **Về Nội Dung Cuộc Diễn Hành:** các tin tức mà quý vị được nghe liên quan đến những người đóng vai các anh hùng Lịch Sử Dân Tộc đều là những điều bịa đặt, do một kẻ xấu tung ra để đánh phá Ban Tổ Chức chúng tôi trong mưu đồ cạnh tranh bất chính.

Sự thật:

A/ **Đoàn diễn hành Trưng Trắc và Trưng Nhị** cỡi voi dẹp quân Tô Định do các Hoa Khôi Sinh Viên đảm trách. Về nguồn tin cô MC Kỳ Duyên và nữ danh ca Ý Lan sẽ thủ vai Hai Bà Trưng chỉ là đề nghị của một số người hâm mộ lúc ban đầu, chưa phải là quyết định tối hậu của Ban Tổ Chức.

B/ **Không có mục đóng vai các Tướng Lãnh Tuần Tiết Ngày 30 tháng Tư**, mà chỉ có các danh tướng trong lịch sử chống Nam Hán, Nguyên, Tống, Thanh triều, v.v... Tướng Ngô Quyền (đuổi quân Nam Hán); Tướng Trần Hưng Đạo (đại phá quân nhà Nguyên); Tướng Lý Thường Kiệt (đuổi quân Nhà Tống); Vua Quang Trung (đại phá quân Nhà Thanh) tất cả các vai này đều do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam phối hợp với Võ Đường VoViNam thực hiện.

3.- **Về Trình Tự Các Đoàn Diễn Hành:** Theo kế hoạch của Phối Trí Viên Diễn Hành, thì các Units (đơn vị) chính sẽ lần lượt như sau đây:

Dẫn đầu: Đoàn Múa Lân ; số 2: Đoàn Múa Rồng ; số 3: Đại Kỳ Việt Nam/Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ; Số 4: Đại Kỳ Hoa Kỳ; số 5: Đoàn Voi Trưng Trắc&Trưng Nhị tiến quân ; số 6: Các Anh Hùng Lịch Sử (4 vị: Tướng Ngô Quyền; Tướng Trần Hưng Đạo; Tướng Lý Thường Kiệt Vua Quang Trung); số 7: Chiến Hạm Hoàng Sa, Bảo Toàn Lãnh Thổ Đất Nước, chống Bành Trướng Trung Cộng... Từ số 8 về sau là các đơn vị sinh viên, học sinh các trường Trung và Đại Học cùng các xe hoa văn hóa, tôn giáo, thương mại, v.v...

Trên đây là những sự thật về Hội Hoa Xuân và Diễn Hành Mừng Xuân Tân Mão sẽ diễn ra trong Khuôn viên VietnamTown trên đường Story, tại Khu Thương Mại Little Saigon San Jose, có Parking Miễn Phí.

Xin kính thông báo đến Ban Đại Diện Cộng Đồng, kính mong được phổ biến rộng rãi để quý đồng hương tỵ nạn biết và vô hiệu hóa những phao truyền bịa đặt của kẻ xấu trong mưu đồ cạnh tranh bất chính.

Trân trọng kính chào Ông Chủ Tịch

San Jose, ngày 04 tháng 01 năm 2011
TM Ban Tổ Chức
Giang Viễn Tân